



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติงาน การละทิ้งหน้าที่ราชการ และการลาของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๐๕ (๘) ที่กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดจำนวนครั้งการลา การละทิ้งหน้าที่ราชการ หรือการมาทำงานสายของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นหนังสือไว้ก่อน โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ พิจารณาแล้วเห็นว่า การวางหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา การละทิ้งหน้าที่ราชการหรือการมาทำงานสาย ที่จะไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น จึงได้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

**การลา**

การลาป่วย ปีงบประมาณหนึ่งลาป่วยได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน กำหนดหลักเกณฑ์ การลาป่วย ๑ เดือน ลาได้ไม่เกิน ๑๐ วัน

การลากิจปีงบประมาณหนึ่งลากิจได้ไม่เกิน ๔๕ วัน ครึ่งปีลากิจได้ไม่เกิน ๒๒ วัน กำหนดหลักเกณฑ์การลากิจ ๑ เดือน ลากิจได้ไม่เกิน ๓ วัน

การลาพักผ่อน ปีงบประมาณหนึ่งลาพักผ่อนได้ไม่เกิน ๑๐ วันทำการ

**การละทิ้งหน้าที่ราชการ**

การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่าสองวันโดยไม่มีใบลา

**การมาสาย**

มาทำงานสายได้เดือนละ ๒ ครั้ง โดยกำหนดเวลาการมาสายตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

**การปฏิบัติงานประจำวัน**

ให้แต่ละคนทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทุกวันศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุพรรณ หว่างจิตร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ โทร. ๐๓๒ - ๗๘๙๔๗๐

ที่ พบ ๗๗๖๐๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

เรียน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น จึงขอให้ทุกท่านได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตน เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

พันจ่าเอก.....  
*(Signature)*

(วิระศักดิ์ มั่นการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

*(Signature)*

(นายสุวรรณ หว่างจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

*(List of signatures and names on the left side)*

*(List of signatures and names on the right side)*



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ  
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่

๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
  ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
  ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
  ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
  ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- องค์การบริหารส่วนตำบลขอประกาศให้หลักเกณฑ์ทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล" ด้วย
- จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุวรรณ หว่างจิตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋  
เรื่อง ประกาศจริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลตลอดจนลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตนอยู่ในกรอบของการเป็นพนักงานที่ดีของรัฐอันนำมาซึ่งความพอใจของผู้รับบริการ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานรวมทั้งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอกำหนดคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้

๑. จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรมโดยปฏิบัติดังตามจรรยาบรรณที่ดีของข้าราชการ คือ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

๒. จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสาหะเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

๓. จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใด อย่างหนึ่งอันเป็นการกลั่นแกล้งกัน

๔. จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

๕. จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุวรรณ หว่างจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋